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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 12/2565 
เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี  รองอธิการบดี  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี  
4. นายธานี  สมวงศ์    รองอธิการบดี 
5. ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง    รองอธิการบดี  
6. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี  
7. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี  
8. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง    รองอธิการบดี  
9. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี 
10. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
14. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  เจนวิไลศิลป์  แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู  ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22. นายชูชาติ  เฉลิมถ้อย    แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
23. ดร.เอกชัย  เนาวนิช    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
25. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม    รองอธิการบดี (ลาประชุม) 
2. นายปฏิวัติ  บุญมา    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2.  นางสาวอภิญญา  สกุลพราหมณ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
3.  นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
4.  นางสาวศิระยา กรีพัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
5.  นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล   นักวิชาการศึกษาช านาญการ กองพัฒนานักศึกษา 
6.  นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
       ส านักงานอธิการบดี 
7. นางสาวศิรินุต  สุทธิลักษณ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 นโยบายการจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 
ตามแถลงการณ์ส านักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร นั้น  
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายการจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 

ปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการจัดพิธีท าบุญตักบาตรหรือจัดพิธีบ าเพ็ญสาธารณกุศลได้  
ส่วนการจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ขอให้งด เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  
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1.1.2 หลักสูตรโคเซ็น 3 + 3 
ตามที่ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ได้มอบนโยบายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 9 ราชมงคล จัดท าหลักสูตรโคเซ็น ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ธงชัย  อรัญชัย) 
เป็นผู้ด าเนินการ ในอนาคตขอให้คณะทุกคณะจัดท าหลักสูตรโคเซ็น 3 + 3 ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ไม่ขึ้นอยู่กับ 
สภาวิชาชีพหรือหลักสูตรที่อยู่ในฐาน stemplus + โคเซ็น และหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตร Premium 
Course ทั้งนี้ อว. ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นหลักสูตรโคเซ็นทั้งหมด ซึ่งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอาจเป็น
ในเรื่องของระบบรางและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.1.3 การยุบหน่วยงานผลิตข้อสอบ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะไม่มีหน่วยงานผลิตข้อสอบให้แต่ละคณะ โดยมอบหมายให้ 

แต่ละคณะไปบริหารจัดการเองทั้งหมด  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เม่ือวันพุธที่  
30 พฤศจิกายน 2565 

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.2.6 รายงานผลการด าเนินงานและ 

การเบิกจ่ายรายการลงทุน เงินกันเหลื่อมปี 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ มอบกองนโยบายและแผน 
จั ดท ารายงานผลการก่อหนี้ ผู กพันและ 
การเบิกจ่ายรายการลงทุน การเบิกจ่ายเงิน 
กันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งต่อไป 

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการ 
ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายรายการลงทุนการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2565 
(รายละเอียดปรากฎอยู่ในระเบียบวาระที่ 1.2.3) 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1.1 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การปฏิบั ติ ราชการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์   
พ.ศ. 2565 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบด าเนินการดังนี้ 

1. มอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ เสนออธิการบดีลงนาม 

2. การจัดท าหนังสือราชการ ให้ทุกหน่วยงาน
จัดท าหนังสือลงนาม 2 ฉบับ ต้นฉบับ 1 ฉบับ, ส าเนา 
1 ฉบับ และให้จัดเก็บส าเนาในรูปแบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
ส านักงานอธิการบด ี

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แจ้งว่า อยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) ค าสั่งฯ ให้งานกฎหมาย
และนิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ 

2. ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ
แจ้งทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติแล้ว (ตาม
หนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 3243 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565)  

4.1.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมเห็นชอบ มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับเรื่องของการจัดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียไปด าเนินการติดตั้ง ณ ศูนย์
นนทบุร ี(เขตเหนือ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แจ้งว่า อยู่ระหว่างประสานงานด าเนินการขนย้าย
อุปกรณ์ เพื่อน ามาติดตั้ง ณ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)  

4.1.3 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ขออนุญาต
จัดงาน “ราตรีราชมงคล ลูกพระวิษณุนนท์
ร าลึก” ครั้งที่ 37 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดงาน “ราตรีราชมงคล 
ลูกพระวิษณุนนท์ร าลึก “ ครั้งที่ 37 ทั้งนี้ ขอให้
แนบรายละเอียดและมาตรการการจัดงาน
ดังกล่าว 

รองอธิการบดี 
(นายเฉลิม  ขุนเอียด) 

ส านักงานอธิการบดี ศูนย์พื้นที่นนทบุรี ได้แนบ
รายละเอียดและมาตรการการจัดงาน “ราตรีราชมงคล 
ลูกพระวิษณุนนท์ ครั้งที่ 37” รายละเอียดมาตรการ
การจัดงานฯ ปรากฏตาม QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 

4.2.1 รายงานผลการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบคณบดี 6 คณะ 

ส านักสง่เสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้สรุป
รายงานผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เสนอต่อที่ ประชุม
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

เร่งรัดติดตามให้นักศึกษาขึ้นทะเบียน และ 
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สรุปรายงานผลการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม
อีกครั้ง ในการประชุมครั้งถัดไป 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 
(รายละเอียดปรากฎอยู่ในระเบียบวาระที่ 1.2.2)  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
5.2 หารือเรื่องโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
   มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุมรับทราบ คณะใดที่มีความประสงค์
ขอเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งสาขาวิชาใหม่   
ให้จัดท าข้อมูลประกอบเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิง 
กลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ ์

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) การปรับ
โครงสร้างสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว (รายละเอียดราปรากฎตามเอกสารแนบ ติดตาม
วาระที่ 5.2) 

5.3 ร่างกรอบโครงสร้างและอัตราก าลัง
ที่ควรจะมี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2569 

   มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ มอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้
จั ดส่ งข้อมูลให้จัดส่ งข้อมูลไปยั งกอง
บริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 
2565 และให้กองบริหารงานบุคคล รวบรวม
เสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคลแจ้งว่า หน่วยงานจัดส่งข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวิเคราะห์ภาระงานแต่ละของหน่วยงาน 

5.4 การประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ที่ ประชุ มรับทราบ มอบรองอธิ การบดี   
(นายสถิตย์ อรุณแสง) ตรวจสอบการมอบอ านาจ
ว่ามีการมอบอ านาจในเรื่องการประชาสัมพันธ์
รับสมัครหรือยั ง และเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือ
การประชาสัมพันธ์รับสมัครดังกล่าว 

รองอธิการบดี 
(นายสถิตย์  อรุณแสง) 

รองอธิการบดี  (นายสถิตย์   อรุณแสง) แจ้ งว่ า  
มีการมอบอ านาจให้กับรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
2 ท่าน คือ รองอธิการบดี (ผศ. ดร.สาลินันท์  บุญมี) ข้อ 4 
การสนับสนุนและผลักดันนโยบายการเพิ่มจ านวน
นักศึกษา ส่วนการมอบอ านาจให้รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  
ตุ้มทอง) ข้อ 13 การก าหนดกลยุทธ์และด าเนินการ 
เพิ่มจ านวนนักศึกษา (ตามค าสั่ง มทรส.ที่ 392/2565  
เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี) 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565   เมื่อวันพุธที่  
30 พฤศจิกายน 2565 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติมจากรายงาน 
ผลการปฏบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.3 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ขออนุญาตจัดงาน  
“ราตรีราชมงคล ลูกพระวิษณุนนท์ร าลึก” ครั้งที ่37 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามท่ีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 
ก าหนดจัดงาน “ราตรีราชมงคล ลูกพระวิษณุนนท์ร าลึก” ครั้งที่ 37 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.00 ถึงเวลา 
23.00 น. ณ สนามฟุตบอล ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายงดการจัดงานและการจัดกิจรรม 
รื่นเริงในช่วงนี้ และได้สอบถามรองอธิการบดีประจ าศูนย์นนทบุรีเพ่ิมเติมถึงการจัดงานดังกล่าว 

รองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) กล่าวชี้แจงว่า ได้แจ้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี เรียบร้อยแล้วว่าให้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อนเพ่ือความเหมาะสม ซึ่งทางสมาคมฯ 
รับทราบเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ศูนย์พื้นที่นนทบุรีจัดท าหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นควรให้เลื่อนการจัดงาน “ราตรีราชมงคล ลูกพระวิษณุนนท์
ร าลึก” ครั้งที่ 37 ออกไปก่อน  

ระเบียบวาระที่ 5.2 หารือเรื่องโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.เจษฎา  จันทร์ผา) กล่าวว่า จากรายงานผลการปฏิบัติตามมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 ระเบียบวาระที่ 5.2 หารือเรื่องโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นั้น มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมแจ้งว่า คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง)  
การปรับโครงสร้างสาขาวิชาคณะศิลปศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลน่าจะมีความผิดพลาด ต้องเป็นการรายงานผล 
การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่ามีการด าเนินการไปแล้วอย่างไร  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่ได้ส่งผลการด าเนินการมาให้ฝ่ายเลขานุการ แต่ขณะเดียวกันคณะศิลปศาสตร์ได้แจ้งผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมฯ ดังเอกสารแนบติดตามวาระที่ 5.2 เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบว่า 
คณะได้ด าเนินการ (ร่าง) การปรับโครงสร้างสาขาวิชาคณะศิลปศาสตร์ใหม่ ส่วนกระบวนการด าเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องให้ทางคณะเป็นผู้รายงานถึงจะปรากฎรายละเอียดในผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมี) ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
เชิงกลยุทธ์ไม่ได้มีอ านาจการตัดสินใจในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นชุดคณะกรรมการบริหารด้านวิชาการ  

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นว่า หากคณะใดที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อ
สาขาวิชาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในคณะให้ด าเนินการส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานบุคคล และ 
กองบริหารงานบุคคลจะรวบรวมและน าเข้าที่ประชุมกรอบโครงสร้างและอัตราก าลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หากคณะใดที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาหรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในคณะให้ด าเนินการส่งเรื่องไปยังกองบริหารงานบุคคล 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ร่างกรอบโครงสร้างและอัตราก าลังที่ควรจะมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า จากการประชุมครั้งที่แล้วเห็นชอบให้ยุบรวมอัตราบุคลากรในส่วนของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จ านวน 5 อัตรา ไปสังกัดคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 อัตรา และไปสังกัดที่ส านักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จ านวน 3 อัตรา  
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส านักงานสหกิจศึกษาฯ ด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา 
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ภายใต้แพลตฟอร์มการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท างาน หรือ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อม 
สู่โลกแห่งการท างานจริงได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเป็นฝ่ายผลิตและ
สถานประกอบการเป็นฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.2 รายงานผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลผู้รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับที ่ คณะ 

ศูนย ์
รวม 

จ านวน
ประกาศ 

รายช่ือ
สะสม 

รวม 

จ านวน 

ขึ้น
ทะเบียน
สะสม 

ร้อยละ
ของ

จ านวน 

ผู้ขึ้น
ทะเบียน 

พระนครศรอียุธยา หนัตรา พระนครศรอียุธยา วาสุกร ี นนทบุร ี สุพรรณบุร ี

จ านวน
ประกาศ 
รายช่ือ
สะสม 

จ านวน 
ขึ้นทะเบียน

สะสม 

จ านวน
ประกาศ 
รายช่ือ
สะสม 

จ านวน 
ขึ้นทะเบียน

สะสม 

จ านวน
ประกาศ 
รายช่ือ
สะสม 

จ านวน 
ขึ้นทะเบียน

สะสม 

จ านวน
ประกาศ 
รายช่ือ
สะสม 

จ านวน 
ขึ้นทะเบียน

สะสม 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 -  -  -  - 28 6 76 14 104 20 19.23 

2 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

179 31  -  -  -  -  -  - 179 31 17.32 

3 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

178 24 633 173 201 25 332 118 1,344 340 25.30 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
113 16  -  - 146 41 64 13 323 70 21.67 

5 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

126 24  -  - 236 48 123 34 485 106 21.86 

6 ศิลปศาสตร ์
149 31  -  - 128 7 16 8 293 46 15.70 

รวม 745 126 633 173 739 127 611 187 2,728 613 22.47 

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2565 
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กราฟแสดงสถิติผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาแยกตามเดือน (เดือนกนัยายน – เดือนธันวาคม) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง และระดับปริญญาตรี 

ภาพรวม 

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์         คณะศิลปศาสตร์ 

 
 

กราฟแสดงสถิติผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาแยกตามเดือน และศูนยก์ารศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 

 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
ศูนย์นนทบุรี              ศูนย์สุพรรณบุรี  

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 
 
 
 
 
 
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์นนทบุรี      ศูนย์สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    ศูนย์นนทบุรี 
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ศูนย์สุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    ศูนย์นนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์สุพรรณบุรี 
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คณะศิลปศาสตร์ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    ศูนย์นนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรต้องมีการเก็บข้อมูล

นักศึกษาที่จะรับในช่วงหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาจึงไม่มาช าระเงินหรือไม่มาขึ้นทะเบียน 
และประเด็นส าคัญ คือ นักศึกษาทราบหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยมีโปรโมชั่นเรื่องการลดค่าเทอม หากนักศึกษาไม่ทราบ
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการวางแผนว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาทราบว่ามีโปรโมชั่นนี้ หรืออาจะเป็นเพราะนักศึกษา 
ไม่มีทุนการศึกษา หากมหาวิทยาลัยไม่มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เรื่องนี้ขอฝากผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไว้ด้วย หากเป็นไปได้ในระบบการรับสมัครนักศึกษาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ควรจะมีข้อค าถามเหล่านี้เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาในปีต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไปวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาจ านวนการขึ้นทะเบียนของนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการรับสมัคร
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

แหล่งที่มา : https://admis.rmutsb.ac.th/report/admisregister  

 

https://admis.rmutsb.ac.th/report/admisregister
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 1.2.3  รายงานรายรับ - รายจ่าย การให้บริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2565  
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ให้กองคลังรายงาน รายรับ - รายจ่าย การให้บริการทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 
หกสิบวันท าการนับแต่สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 ในการนี้ กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย การให้บริการทางวิชาการประจ าปี 2565 ดังนี้ 

มูลค่า ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ส่วนทีจ่า่ย

บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัย หน่วยงาน สถานทีอุ่ปกรณ์ หวัหน้าโครงการ

คณะครุศาสตร์ฯ ๒,๖๒๐,๐๐๑.๓๐ ๒๔๓,๙๑๑.๖๓ ๔๖,๓๙๗.๕๐ ๑๓,๐๕๑.๕๐ ๒,๓๑๖,๖๔๐.๖๗

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรฯ ๔,๓๑๐,๔๐๘.๐๐ ๓๐๕,๒๖๘.๕๖ ๑๗๐,๑๒๗.๐๐ ๖๖,๕๓๒.๑๔ ๓,๗๖๘,๔๘๐.๓๐

คณะบริหารธรุกจิฯ ๗,๓๒๖,๐๔๐.๘๐ ๖๖๐,๒๕๕.๙๔ ๘๔,๖๔๘.๑๔ ๑๔,๗๐๐.๐๐ ๖,๕๖๖,๔๓๖.๗๒

คณะวทิยาศาสตร์ฯ ๘,๒๖๖,๘๙๐.๐๐ ๗๙๙,๖๑๔.๙๐ ๓๑,๔๗๔.๑๐ ๕,๓๔๐.๐๐ ๗,๔๓๐,๔๖๑.๐๐

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ ๒,๘๘๕,๙๙๗.๐๐ ๓๔๔,๖๗๔.๗๐ ๒๐,๗๑๐.๐๐ ๒,๓๖๙.๐๐ ๒,๕๑๘,๒๔๓.๓๐

คณะศิลปศาสตร์ ๑,๒๓๖,๗๒๘.๘๗ ๑๐๗,๕๖๖.๐๒ ๓๙,๘๑๖.๘๗ ๑๑,๓๔๐.๐๐ ๑,๐๗๘,๐๐๕.๙๘

สถาบนัวจิัยและพฒันา ๕๑๑,๒๕๐.๐๐ ๓๕,๗๘๗.๕๐ ๒๐,๗๓๗.๕๐ ๘,๑๐๐.๐๐ ๔๔๖,๖๒๕.๐๐

ส านักวทิยบริการฯ ๕๙๑,๕๐๐.๐๐ ๕๙,๐๔๕.๐๐ ๑๐๕.๐๐ ๐.๐๐ ๕๓๒,๓๕๐.๐๐

รวม ๒๗,๗๔๘,๘๑๕.๙๗ ๒,๕๕๖,๑๒๔.๒๕ ๔๑๔,๐๑๖.๑๑ ๑๒๑,๔๓๒.๖๔ ๒๔,๖๕๗,๒๔๒.๙๗

หน่วยงาน

  
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 

เพ่ือโปรดทราบรายงานรับ - รายจ่าย การให้บริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 

 

 

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลภา) ขอหารือกับรองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง)  
ในส่วนของค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการ ประจ าปี 2565 มีหลายหน่วยงานสอบถามว่า จะน างบประมาณ
ในส่วนนี้มาบริหารจัดการอย่างไร 
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รองอธิการบดี (ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) กล่าวชี้แจงว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศฯ 
และแก้ไขข้อบังคับฯ ประมาณเดือนมกราคม 2566 จะสามารถน างบประมาณในส่วนนี้มาใช้ในการบริหารจัดการได้
ซ่ึงมีการชี้แจงให้คณบดีทุกคณะทราบทุกเดือน  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.4 รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายการลงทุน เงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงสู่หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนภารกิจ 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ รวมถึงรายการ 
ที่มหาวิทยาลัยได้กันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 

กองนโยบายและแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายการลงทุน เงินกันเหลื่อมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ วันที่ 1 ตุลาคม  - 20 ธันวาคม 2565 
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 
รายการเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5 รายการ จ านวนเงิน 102,097,133.91 บาท 

ประกอบด้วย งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ จ านวนเงิน 19 ,600,000.00 บาท และรายการค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ จ านวนเงิน 82,497,133.91 บาท โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
หน่วย
งาน 

กันเงินเหลื่อมป ี 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

วงเงินคงเหลือ 
คาดว่าจะ 
ส่งมอบ 

 รวมทั้งสิ้น - 102,097,133.91 61.62 39,184,978.89 - 
 ค่าครุภัณฑ์  - 19,600,000.00 100.00 - - 
1 ชุดจ าลองการฝึกขับรถไฟฟ้าความเร็วสูง 

(High Speed Train) ต าบลหันตรา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วส. 19,600,000.00 100.00 - 27 ต.ค.65 

 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - 82,497,133.91 52.50 39,184,978.89 - 
1 อาคารหอประชุม ต าบลย่านยาว อ าเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี1 หลัง  
(ผูกพันเดิม) 

กบส. 44,196,000.00 89.06 4,836,000.00 ธ.ค.65 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
หน่วย
งาน 

กันเงินเหลื่อมป ี 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

วงเงินคงเหลือ 
คาดว่าจะ 
ส่งมอบ 

2 ปรับปรุงอาคาร 3 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า ต าบลยา่นยาว 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุ ี

กบส. 11,898,856.00 - 11,898,856.00 เม.ย.66 

3 ปรับปรุงอาคาร 18 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการวศิวกรรมอุตสาหการ ต าบล
สวนใหญ ่อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

วส. 10,727,277.91 36.84 6,775,122.89 ม.ค.66 

4 ปรับปรุงอาคาร 6 ต าบลหันตรา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กก. 15,675,000.00 - 15,675,000.00 ม.ค.66 

 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 

2.  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 44 รายการ  

จ านวนเงิน 194,028,600.00 บาท ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ 37 รายการ จ านวนเงิน 152,462,400.00 บาท 
และรายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ จ านวนเงิน 41,566,200.00 บาท โดยมีรายละเอียดสถานะกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดังนี้  

สถานะ รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 
รวมทั้งสิ้น 37 7 44 

1. ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2 3 
2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 5 29 
3. ลงนามสัญญาเสร็จสิ้น 12 - 12 

 

 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายการลงทุน เงินกันเหลื่อมปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการก่อหนี้ผูกพัน
รายการลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนที่มหาวิทยาลัยได้ท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
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ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน (นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ) กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามหนังสือ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/35926  
ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
ครั้งที่ 3/2565 ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึง
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน โดยเตรียมเข้ากระบวนการจัดซื้อ ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.5 โควตาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Germany Youth camp and 
Exchange 2023 (เพิ่มเติม) 

งานด้านกิจการระหว่างประเทศได้รับการประสานงานจากผู้ประสานโครงการ Lions Clubs International 
Germany Youth camp and exchange 2023 ในการมอบโควต้า (เพ่ิมเติม) ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ณ ประเทศเยอรมันนี จ านวน 1 ราย และงานด้านกิจการระหว่างประเทศได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย  
ได้แก่ นายเมธาสิทธิ์ จอมค าสิงห์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการ 
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2566 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวนั้น ขอความอนุเคราะห์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ช่วยให้ความอนุเคราะห์  
เรื่องค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาด้วย 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) กล่าวว่า
ยินดีให้ความอนุเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษารายดังกล่าว 

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า หากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ความอนุเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษารายดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบการได้รับโควตาคัดเลือกคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Germany Youth 
camp and Exchange 2023 (เพ่ิมเติม) 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565  

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 
32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ านวน 30 หน้า และ  
ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่  
16 ธันวาคม 2565 (ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/3234 และ 3235 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565) 
ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมดังกล่าว ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้มาประชุม 
ครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565  
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอให้ส่วนลดค่าเทอมเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบให้คณะเสนอ
ขอส่วนลดค่าบ ารุงการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทาลัยเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับใหม่ พ.ศ. 2566) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะอันจะส่งผลต่อ 
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การได้รับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่สูงขึ้นและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น  
คณะจึงค านวณจุดคุ้มทุนส าหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกของคณะเท่ากับจ านวน 4 คน  
ในราคาค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 399,980 บาท/คน คิดเป็นรายได้ 1,599,920 บาท และได้ก าหนดแนวทาง
และเงื่อนไขไปในการให้ส่วนลดค่าบ ารุงการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 

กรณีรับบุคคลภายใน กรณีรับบุคคลภายนอก รวม 
- นักศึกษา 4 คน ๆ ละ 399,980 = 1,599,920 1,599,920 

นักศึกษา 1 คน ๆ ละ 255,890 = 255,890 นักศึกษา 4 คน ๆ ละ 399,980 = 1,599,920 1,855,810 
นักศึกษา 2 คน ๆ ละ 255,890 = 511,780 นักศึกษา 3 คน ๆ ละ 399,980 = 1,199,940 1,711,720 
นักศึกษา 3 คน ๆ ละ 255,890 = 767,670 นักศึกษา 3 คน ๆ ละ 399,980 = 1,199,940 1,967,610 
นักศึกษา 4 คน ๆ ละ 255,890 = 1,023,560 นักศึกษา 2 คน ๆ ละ 399,980 = 799,960 1,823,520 
นักศึกษา 5 คน ๆ ละ 255,890 = 1,279,450 นักศึกษา 1 คน ๆ ละ 399,980 = 399,980 1,679,430 
นักศึกษา 6 คน ๆ ละ 255,890 = 1,535,340 นักศึกษา 1 คน ๆ ละ 399,980 = 399,980 1,935,320 
นักศึกษา 7 คน ๆ ละ 255,890 = 1,791,230 - 1,791,230 

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบการให้ส่วนลด 
ค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2566) โดยคิดในอัตราเหมาจ่ายต่อหลักสูตรที่ 255,890 บาท ดังตารางแสดงรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษา
ภายหลังหักส่วนลดหากจ านวนผู้สมัครเป็นบุคคลภายในตามสัดส่วนที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 
  

ตารางแสดงรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษาหลังให้ส่วนลด ของหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

 
 
 

รายการ 
ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 

1 2 1 2 1 2 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,800 - - - - - 

2. ค่าบ ารุงการศึกษา 24,015 24,015 24,015 24,015 24,015 24,015 
3. ค่าลงทะเบียน - - - - - - 

4. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 
6. ค่ากิจกรรมพิเศษ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวม 30,815 29,015 49,015 49,015 49,015 49,015 
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จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอให้ส่วนลดค่าเทอมเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ในหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ และมอบคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับกองคลังตรวจสอบอ านาจการอนุมัติว่าเป็นของผู้ใด  
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบต่อไป  

4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอให้ส่วนลดค่าเทอมเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้คณะเสนอขอส่วนลดค่าบ ารุงการศึกษา  
ของบุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของบุคลากรในคณะอันจะส่งผลต่อการได้รับต าแหน่ง  
ที่สูงขึ้นและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นทั้งนี้ คณะจึงค านวณจุดคุ้มทุนส าหรับเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะจะอยู่ที่จ านวน 24 คน ในราคาค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 130,000 บาท/คน  
คิดเป็นรายได้ 3,120,000 บาท และได้ก าหนดแนวทางและเงื่อนไขไปในการให้ส่วนลดค่าบ ารุงการศึกษาแก่บุคคลภายนอก 
ในมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ นั้น 

กรณีรับบุคคลภายใน/ศิษย์เก่า กรณีรับบุคคลภายนอก รวม 
- นักศึกษา 24 คน ๆ ละ 130,000 = 3,120,000 3,120,000 

นักศึกษา 1 คน ๆ ละ 100,000 = 100,000 นักศึกษา 24 คน ๆ ละ 130,000 = 3,120,000 3,220,000 
นักศึกษา 2 คน ๆ ละ 100,000 = 200,000 นักศึกษา 23 คน ๆ ละ 130,000 = 2,990,000 3,190,000 
นักศึกษา 3 คน ๆ ละ 100,000 = 300,000 นักศึกษา 22 คน ๆ ละ 130,000 = 2,860,000 3,160,000 
นักศึกษา 4 คน ๆ ละ 100,000 = 400,000 นักศึกษา 21 คน ๆ ละ 130,000 = 2,730,000 3,130,000 
นักศึกษา 5 คน ๆ ละ 100,000 = 500,000 นักศึกษา 20 คน ๆ ละ 130,000 = 2,600,000 3,100,000 
นักศึกษา 6 คน ๆ ละ 100,000 = 600,000 นักศึกษา 19 คน ๆ ละ 130,000 = 2,470,000 3,070,000 
นักศึกษา 7 คน ๆ ละ 100,000 = 700,000 นักศึกษา 18 คน ๆ ละ 130,000 = 2,340,000 3,040,000 
นักศึกษา 8 คน ๆ ละ 100,000 = 800,000 นักศึกษา 17 คน ๆ ละ 130,000 = 2,210,000 3,010,000 
นักศึกษา 9 คน ๆ ละ 100,000 = 900,000 นักศึกษา 16 คน ๆ ละ 130,000 = 2,080,000 2,980,000 
นักศึกษา 10 คน ๆ ละ 100,000 = 1,00,000 นักศึกษา 15 คน ๆ ละ 130,000 = 1,950,000 2,950,000 
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ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขอความเห็นชอบการให้ส่วนลด  
ค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยคิดในอัตราเหมาจ่ายต่อหลักสูตรที่ 100 ,000 บาท ดังตารางแสดงรายละเอียด 
ค่าบ ารุงการศึกษาภายหลังหักให้ส่วนลดหากจ านวนผู้สมัครเป็นบุคคลภายในตามสัดส่วนที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 

ตารางรายละเอียดค่าบ ารุงการศึกษาหลังให้ส่วนลด ของหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอให้ส่วนลดค่าเทอมเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ และมอบคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับกองคลังตรวจสอบอ านาจการอนุมัติว่าเป็นของผู้ใด  
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบต่อไป  

4.3  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ฉบับที่ 2) 

ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่จัดกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
และน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป็นประจ าทุกปี แต่ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550 มีบทนิยามบางข้อสมควรปรับปรุงในระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเสนอระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ฉบับที่ 2) โดยมี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

รายการ 
ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 

1 2 3 1 2 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,800 - - - - 

2. ค่าบ ารุงการศึกษา 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740 
3. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - - 11,000 11,000 

4. ค่ากิจกรรมพิเศษ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รวม 17,040 15,240 15,240 26,240 26,240 
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1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์  
เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ฉบับที่ 2) เอกสารแนบหมายเลข 1 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์  
เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550 เอกสารแนบหมายเลข 2 

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ฉบับที่  2) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้น าเสนอ 
ต่อที่ประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ฉบับที่ 2) โดยมีข้อเสนอแนะ 
และความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) สอบถามเหตุผลในการขอปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) 
ระเบียบฯ ดังกล่าว เพราะเหตุใด 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา (นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม) กล่าวชี้แจงว่า เหตุผลที่ขอปรับปรุงแก้ไข 
(ร่าง) ระเบียบฯ มีการปรับปรุงค านิยามค าว่า “นักกีฬา” ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ครอบคลุมทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากระเบียบฉบับเดิมมีแต่นักศึกษาและนักกีฬา และปรับปรุงแก้ไขค าว่า “กีฬาภายใน” จากเดิม กีฬาที่จัดขึ้น
ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ภายในมหาวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น “กีฬาที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน 
หรือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” และประเด็นที่ส าคัญ คือ ท าให้สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องได้ 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬา เป็นงบประมาณของผู้ใด หากงบประมาณในส่วนนี้เป็นของนักศึกษา และมีการน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้
เบิกให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาจจะผิดหลักการ แต่ถ้าหากในอนาคตต้องการให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ ต้องเป็นอ านาจหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคลไปด าเนินการจัดท าข้อบังคับหรือระเบียบ
รองรับการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาของบุคลากร 

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) กล่าวเพ่ิมเติมว่า จึงเป็นที่มาของค าถามทีว่่า เหตุผล
ในการขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ เพ่ืออะไร เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาชี้แจงในประเด็นนี้ไม่ชัดเจน หากตอบไม่ได้
อาจจะท าให้การแก้ไขระเบียบไม่ถูกประเด็น 

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เหตุผลที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ เนื่องจากเป็นแก้ไขเพ่ือให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและบุคลากรได้ โดยเป็นการ
แข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก  
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รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา  
ให้ค านิยามค าว่า “กีฬาภายใน” หมายความว่า กีฬาที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานภายในที่สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งยังไม่ตรงตามประเด็นที่กองพัฒนานักศึกษาต้องการแก้ไขระเบียบนี้ 
หากมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็อาจจะท าให้เบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้เช่นเดียวกัน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นต้องมีนิยามค าว่า “กีฬาภายใน” และ “กีฬาภายนอก” และ 
มีการเบิกจ่ายโดยใช้เงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา และสอบถามเพ่ิมเติมว่านักศึกษาใช้
งบประมาณในส่วนใด 

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กล่าวชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้เงิน
องค์การนักศึกษาท้ังหมด  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ถูกต้องแล้ว เนื่องจากเงินงบประมาณของนักศึกษาต้องให้นักศึกษาใช้ และ
ควรใช้งบประมาณให้ถูกประเภท ถูกวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ต้องมีการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถด าเนินการจัดโครงการ
หรือประสานงานได้เอง เราเป็นเพียงพ่ีเลี้ยง มีหน้าทีดู่แล และควบคุม ทั้งนี้ ต้องฝึกให้นักศึกษาจัดโครงการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามโครงการ “โตไปแล้ว...ไม่โกง” และให้นักศึกษาใช้งบประมาณถูกประเภท ส่วนเงินรายได้ในการ
พัฒนาบุคลากรก็ท าเป็นการเรื่องของการพัฒนาบุคลากรไป  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก  
กองพัฒนานักศึกษามีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา และมีการจัดเก็บเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ  
แต่หากเป็นการแข่งขันกีฬาของบุคลากรเป็นเรื่องของสวัสดิการ ซึ่งร่างข้อบังคับฯ เรื่องสวัสดิการภายในมีการ
ด าเนินการแล้ว หากจะใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต้องไปใช้งบประมาณในส่วนของนักศึกษาจริง ๆ  
ไม่ควรจะใช้เงินงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ควรออกระเบียบที่ขัดแย้งกันเอง  

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ให้ความเห็นว่า กองพัฒนานักศึกษาและ
กองบริหารงานบุคคลเคยมีการหารือเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่มีระเบียบฯ ใดที่สามารถรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในเรื่องของ
การแข่งขันกีฬาของบุคลากรได้ ทางกองพัฒนานักศึกษาจึงได้ (ร่าง) ระเบียบฯ นี้ขึ้นมา เพ่ือให้ครอบคลุมการเบิก
ค่าใช้จ่ายของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มค านิยามเพ่ือให้เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้  

 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า บทบาทการ
จัดตั้งหน่วยงานหรือส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษาจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่อะไร กองบริหารงานบุคคลจัดตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่อะไร เพราะฉะนั้นควรท าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้อง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ดูแลนักศึกษาก็ต้องท าระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้ครอบคลุมทั้งกีฬาภายในและกีฬาภายนอก ส่วนการพัฒนาบุคลากร 
เป็นเรื่องของกองบริหารงานบุคคลที่จะต้องท าระเบียบการแข่งขันกีฬาของบุคลากรขึ้นมาให้ครอบคลุมทั้งการ
แข่งขันกีฬาภายในและการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก  
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รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า ตามระเบียบฉบับเดิมให้นิยามค าว่า 
“กีฬาภายใน” หมายความว่า กีฬาที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนค าว่า 
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งหรือให้การรับรอง เพราะฉะนั้น
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลจะใช้ระเบียบฉบับนี้เบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้  

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากมีการให้นิยามค าว่า 
“การแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ค านิยามที่มีปัญหา
คือ ค าว่า “กีฬาภายใน” เนื่องจากมีการตีความว่าหากเป็นการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะจะไม่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ ซึ่งพบว่ามีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณ
ตามระเบียบนี้ได้  

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า หากพบว่าการเบิกค่าใช้จ่าย  
ผิดระเบียบคณะก็ต้องคืนเงิน แต่ ณ วันนี้ที่พบปัญหาคือการให้นิยามค าว่า “กีฬาภายใน” หมายความว่า กีฬาที่จัด
ขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ภายในมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศแข่งขันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์ภายใน
มหาวิทยาลัย ส่วนนิยามค าว่า “หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ ง
หรือให้การรับรอง ซึ่งระเบียบนี้จัดท าขึ้นสมัยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใหม่ ๆ มีการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง 4 ศูนย์พื้นที่ ระเบียบฉบับนี้จึงจัดท าขึ้นมาเพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พ้ืนที่  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นเห็นควรให้แก้ไขนิยามค าว่า “กีฬาภายใน” หมายความว่า กีฬา
ที่จัดขึ้นภายในหน่วยงานหรือกีฬาที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ภายในมหาวิทยาลัย  

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) ให้ความเห็นว่า ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่นิยาม  
ค าว่า “กีฬาภายใน” เพียงอย่างเดียว เนื่องจากรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
อัตราค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน และประเภทของกีฬา ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน  
จึงเห็นควรให้กองพัฒนานักศึกษาแก้ไขระเบียบทั้งฉบับ  

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กล่าวชี้แจงว่า กองพัฒนานักศึกษา  
ได้ด าเนินการแก้ไขระเบียบทั้งฉบับเรียบร้อยแล้ว และทางสภามหาวิทยาลัยสั่งการให้น ามาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เห็นควรให้กองพัฒนานักศึกษาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ให้มีความทันสมัย
มากขึ้น โดยเฉพาะประเภทกีฬา หากกีฬาประเภทใดไม่มีการแข่งขันแล้วให้ตัดออก  

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) กล่าวเพ่ิมเติมว่า อัตราค่าใช้จ่ายไม่ควรน ามาใส่ไว้  
ในระเบียบ เนื่องจากอัตรามีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นควรระบุว่าอัตราค่าใช้จ่าย 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กล่าวชี้แจงว่า ประเด็นหลักที่ต้องการแก้ไข
ระเบียบฉบับนี้เพ่ือให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ ส่วนการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น 
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ในระเบียบนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในเรื่องของ
กระบวนการเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นควรให้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน เพราะฉะนั้น 
สภามหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้ความเห็นชอบในหลักการได้  

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นควรให้กองพัฒนานักศึกษา  
ไปดูประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกร่างและให้ค าปรึกษากฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ว่าขณะนี้อยู่กระบวนการใดตาม
ประกาศฯ  

รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้เข้าใจเจตนาของกองพัฒนานักศึกษา  
เป็นเจตนาที่ดีที่ต้องการให้มีการแข่งขันกีฬาของบุคลากร ต้องขอขอบคุณทางกองพัฒนานักศึกษาด้วยที่ช่วยเสนอ
เรื่องนี้ให้ ซึ่งผมจะรับไปหารือกับกองบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดท าระเบียบแยกจากระเบียบของนักศึกษา และเห็นควร
ให้กองพัฒนานักศึกษาแก้ไขตามที่รองอธิการบดี (รศ. ดร.ทรงวิทย์   เจริญกิจธนลาภ) ให้ข้อเสนอแนะข้างต้น  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ ดังนี้ 
1. มอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และกองพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้   

ให้ครอบคลุม สอดคล้อง และทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันกีฬาของนักศึกษา ทั้งกีฬาที่จัดขึ้นภายในหน่วยงานหรือกีฬาที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงาน และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินทรัพย์สินพิจารณาต่อไป   

2. มอบรองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง) และกองบริหารงานบุคคล จัดท าระเบียบฯ หรือข้อบังคับ 
ให้ครอบคลุม เพ่ือรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาของบุคลากร ทั้งกีฬาที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน
หรือกีฬาที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงาน  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1  แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นทุกวันพุธที่สี่ของเดือนในช่วงบ่าย นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) ประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นทุกวันพุธที่สี่ของเดือนในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีรายละเอียดดังนี้ 
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ครั้งที ่ ก าหนดวัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1/2566 25 มกราคม 2566  

2/2566 22 กุมภาพันธ์ 2566  

3/2566 22 มีนาคม 2566  

4/2566 26 เมษายน 2566  
5/2566 24 พฤษภาคม 2566  

6/2566 28 มิถุนายน 2566  
7/2566 26 กรกฎาคม 2566  

8/2566 23 สิงหาคม 2566  
9/2566 27 กันยายน 2566  
10/2566 25 ตุลาคม 2566  
11/2566 22 พฤศจิกายน 2566  
12/2566 27 ธันวาคม 2566  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี  
พ.ศ. 2566  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2566 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  

 
 

  (นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 
                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

                    ผู้จดรายงานการประชุม


